

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /HĐND-VP

V/v trả lời chất vấn của đại biểu  
HĐND thành phố trước kỳ họp thứ 11  
HĐND thành phố, khóa XXII

TP. Hải Dương, ngày tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Trưởng phòng Tư pháp thành phố

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND thành phố đã gửi Phiếu chất vấn đến từng đại biểu HĐND thành phố. Trên cơ sở nội dung chất vấn của các đại biểu HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố đề nghị Trưởng phòng Tư pháp thành phố nghiên cứu, xem xét, giải quyết và trả lời nội dung sau:

*Về một số thủ tục liên thông giải quyết TTHC lĩnh vực khai nhận thừa kế:*

Thời gian qua, xảy ra tình trạng một số gia đình tiến hành làm thủ tục khai nhận thừa kế, liên quan tới người có quyền lợi đối với tài sản, di sản để lại, lại là liệt sĩ. Trong quá trình tiến hành làm các thủ tục khai nhận thừa kế, chúng mình người có tài sản trên đã chết, gia đình đã cung cấp Bằng tổ quốc ghi công, Phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ trong Nghĩa trang liệt sĩ phường. Song, cơ quan công chứng Nhà nước vẫn đề nghị công dân về địa phương làm Giấy Khai tử cho Liệt sĩ. Về việc này, Đại biểu xin được hỏi ý kiến cơ quan chuyên môn là ngành Tư pháp có nắm bắt được những sự việc như trên hay không? Nếu có nắm bắt được, thì đã có giải pháp, hoặc kiến nghị, đề nghị gì, để đề xuất với Sở Tư pháp, có những hướng dẫn thống nhất chung với cơ quan công chứng, để áp dụng chung cho các trường hợp tương tự hay không? Đại biểu nhận thấy đây là vấn đề bất cập, cần được điều chỉnh và làm rõ?

Đề nghị Trưởng phòng Tư pháp thành phố xem xét, giải quyết và trả lời bằng văn bản và gửi về Thường trực HĐND thành phố trước ngày **07/12/2023**./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Chủ tịch UBND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Lưu VP.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Vũ Cường**

